

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- ไม่มี -
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยไม่มีการ แก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้ นายชาติชาย เตชกานนท์ เป็นคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก แทนนางเพลินใจ เลิศลักษณ์วงศ์ ๒. ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย ชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังจาก กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศใช้ แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
วาระที่ ๔.๑ กรอบแนวคิดการจัดทำร่างระเบียบ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.	มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะทำงานฯ นำ ข้อพิจารณาของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง ข้อบังคับ / ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๒ การให้ความเห็นชอบกรรมการ สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ดังนี้

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๑. นายพงษ์เดช ศรีวิชัยประดิษฐ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>๒. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p> <p>๓. นายภูมินทร์ หะรินสุต ผู้แทนหอการค้าไทย ต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๓ การให้ความเห็นชอบกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ ดังนี้</p> <p>๑. นายสุวรรณ รณหงษา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทำหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย</p> <p>๒. นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทำหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย</p> <p>๓. นายทิวากร เหล่าลือชา ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนายยุทธนา พรหมณี ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานมติย่อการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p> <p>นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</p>	<p>มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อตรวจสอบมติย่อการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>